



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ  
ธันวาคม 2552

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ  
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือจัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ  
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาต่างๆ ในภาคเหนือ  
ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 จำนวน 102 ราย

อนึ่ง รายงานฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่ได้สะท้อนความเห็นของบริษัทใด  
บริษัทหนึ่ง ธนาคารใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจ

**บทสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจภาคเหนือ  
ไตรมาส 4 ปี 2552 และแนวโน้ม**

ไตรมาส 4 ปี 2552 ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมดีขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน  
ปีก่อน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมส่งออกขยายตัวจนถึงระดับใกล้เคียงช่วงก่อนวิกฤต  
เศรษฐกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  
ประกอบกับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ภาคโรงแรมและบริการปรับตัว  
ดีขึ้นจากกิจกรรมประเภทประชุมสัมมนาและการจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว  
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเกือบทุกรายคาดว่าภาวะธุรกิจโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นในระยะต่อไป  
จากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการก่อสร้าง

สถานการณ์แรงงานมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ  
แปรรูปเกษตร ซึ่งต้องการแรงงานเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการหลายรายเริ่ม  
มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปี 2552

ด้านการลงทุนมีสัญญาณที่ดีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแผนการขยายพื้นที่  
โรงงาน ซื้อเครื่องจักรใหม่ ปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักร และสร้างโรงงานเพิ่ม ส่วนธุรกิจบ้าน  
จัดสรรในจังหวัดสำคัญมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเริ่มมีการลงทุนใน  
เครื่องจักรเพื่อรองรับงานก่อสร้างจากโครงการภาครัฐ

สภาพคล่องของธุรกิจในระยะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่ากังวล ยังมีเงินทุนหมุนเวียน  
เพียงพอ และยังไม่มีความต้องการสินเชื่อเพิ่ม เนื่องจากผู้ประกอบการยังไม่เห็นโอกาสใน  
การขยายการลงทุน แต่มีผู้ประกอบการบางรายในกลุ่มโรงสีข้าวและค้าพืชไร่ต้องการสินเชื่อ  
เพิ่มเพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร แต่ถูกจำกัดวงเงิน จากการสำรวจพบว่า หากธุรกิจ  
ประสบปัญหาสภาพคล่อง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่แก้ปัญหาโดยการเข้าหาสถาบันการเงิน  
เพื่อขอสินเชื่อ และกู้ยืมจากญาติหรือกรรมการและกู้จากบริษัทในเครือ ตามลำดับ

ผลการสำรวจข้อมูลภาวะธุรกิจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจ สถาบันและสมาคมธุรกิจต่างๆ ในภาคเหนือ จำนวน 102 ราย ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 สรุปได้ดังนี้

### การบริโภคภาคเอกชน

ไตรมาส 4 ปี 2552 การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จากความต้องการบริโภคสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันในหมวดค้าส่งค้าปลีกที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มียอดขายเพิ่มขึ้นในส่วนของรถยนต์รุ่นใหม่ que ออกจากสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างที่มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากราคาผลผลิตการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนรถจักรยานยนต์โดยรวมมียอดขายลดลง แต่มีบางรายยอดขายเพิ่มขึ้นตามส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น สำหรับปริมาณจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านลดลงเล็กน้อย โดยยอดขายลดลงมากตามราคาสินค้าที่ลดลงมากจากการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ และการลดราคาสินค้ารุ่นเก่าเพื่อกระตุ้นตลาด

### การส่งออก

การผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาส 4 ปี 2552 ขยายตัวดีต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่เป็นการขยายตัวเพื่อชดเชยการลดลงของสต็อกเดิม แต่ในไตรมาสที่ 4 เป็นการขยายตัวจากความต้องการของลูกค้าเดิมที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทส่วนใหญ่มีการผลิตเพิ่มขึ้นไปถึงระดับร้อยละ 80 ของการผลิตก่อนช่วงวิกฤต และบางรายใช้เต็มกำลังการผลิตแล้ว โดยสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ ชิ้นส่วนที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ และกล้องถ่ายรูป ซึ่งส่งออกไปยังตลาดจีนที่ขยายตัวดีมากในช่วงหลังวิกฤต รวมทั้ง ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ LCD ซึ่งมีตลาดสำคัญในสิงคโปร์และมาเลเซีย และ Sensor ในรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ในตลาดระดับบน

แนวโน้มในปี 2553 การผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยีหรือรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ มีทิศทางขยายตัว เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ในโทรศัพท์มือถือ สำหรับสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง ผู้ผลิตรายใหญ่มีแผนที่จะขยายตลาดโทรศัพท์มือถือระดับกลางไปประเทศอินเดียและแอฟริกา นอกจากนี้ การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในรถยนต์ขยายตัวตามการผลิตรถยนต์ระดับสูงในตลาดยุโรป อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มสั้นลง บางรายเหลือเพียง 15 วัน จากเดิม 1-6 เดือน

ส่วนธุรกิจผลิตและส่งออกพืชผักแช่แข็ง/กระป๋อง ในไตรมาสที่ 4 ปี 2552 ยังขยายตัวดีต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน เนื่องจากความได้เปรียบด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ทำให้มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น ฮังกั ง และไต้หวัน มีการส่งออกไปตลาดเอเชียตะวันออกและรัสเซียเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับอานิสงส์จากตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้

พืชผักแช่แข็ง/กระป๋องเพื่อประกอบอาหารรับประทานเองแทนการออกไปนอกบ้านมากขึ้น มีเพียงบางรายที่มีการผลิตลดลงเนื่องจากวัตถุดิบไม่เพียงพอ ด้านการผลิตของโรงงานน้ำตาลขยายตัวดีตามการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกอ้อย ส่วนโรงสีข้าวขยายตัวเนื่องจากในปีนี้มีวัตถุดิบเข้าสู่ตลาดมากกว่าปีก่อน ซึ่งมีผลผลิตเข้าสู่สต็อกของรัฐผ่านโครงการรับจำนำ สำหรับแนวโน้มในปี 2553 คาดว่าภาวะธุรกิจจะขยายตัวต่อเนื่องจากปีนี้

อุตสาหกรรมเซรามิกในไตรมาส 4 ปี 2552 ขยายตัวตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในกลุ่มที่ผลิตของใช้บนโต๊ะอาหาร และสามารถหาลูกค้ารายใหม่ได้จากการร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ แต่รายที่ผลิตสินค้าในกลุ่มแจกันและของประดับยังหดตัว เช่นเดียวกับธุรกิจในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมที่ไตรมาส 4 ปี 2552 เริ่มมีคำสั่งซื้อกลับมาจากความต้องการสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึกในช่วงเทศกาล แต่ยังไม่มาก

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอในไตรมาส 4 ปี 2552 ส่วนใหญ่เป็นผู้รับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturing: OEM) ตามรูปแบบและวัตถุดิบที่กำหนดจากผู้ซื้อ ธุรกิจที่พึ่งพิงการผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้นมียอดขายลดลง แต่ธุรกิจที่มีสัดส่วนการผลิตเพื่อรองรับตลาดในประเทศสูงมียอดขายเพิ่มขึ้นมากในส่วนของการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป Brand name ส่งให้ห้างสรรพสินค้า ทำให้ต้องเร่งทำการผลิตเนื่องจากระยะเวลาในการสั่งซื้อกระชั้นขึ้นจากเดิม 2-3 เดือนเหลือเพียง 10-15 วัน

## ภาคบริการ

ไตรมาส 4 ปี 2552 ภาวะธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากหลายจังหวัดร่วมมือกันส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ชัดเจนขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดประชุมสัมมนา และการจัดงานเลี้ยงต่างๆ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับตามการฟื้นตัวของกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

แนวโน้มไตรมาส 1 ปี 2553 ยังมียอดจองล่วงหน้าเข้ามาไม่มากนัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ค่อยวางแผนการเดินทางล่วงหน้ามากนัก แต่คาดว่ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนในแต่ละจังหวัด อากาศที่หนาวเย็น ประกอบกับกระแสแพนด้าน้อย จะช่วยสนับสนุนให้ภาวะธุรกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจขนส่งมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบการหลายราย ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการดีขึ้นเป็นรายใหญ่ เนื่องจากมีข้อได้เปรียบจากการที่มีต้นทุนต่ำกว่าจากการใช้เงินทุนส่วนตัว ไม่มีภาระในการผ่อนส่งรถยนต์ และมีเครือข่ายลูกค้าที่ทำให้สามารถบริหารจัดการจัดส่งได้มีประสิทธิภาพกว่า ส่วนผู้ประกอบการรายเล็กและมีภาระดอกเบี้ยจะมีผลประกอบการลดลง

## อสังหาริมทรัพย์

ไตรมาส 4 ปี 2552 ธุรกิจบ้านจัดสรรมียอดขายเพิ่มขึ้นในส่วนของบ้านราคา 3-4 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าเร่งตัดสินใจซื้อให้ทันมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับบุคคลที่ซื้อบ้านใหม่ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2552 นี้ ประกอบกับสถาบันการเงินก็พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับธุรกิจจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างของภาครัฐ และภาคชาวบ้านที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังเพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปเพื่อการก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ การสร้างถนนและสาธารณูปโภคในสหภาพพม่า และสถานบันเทิง (คาสีโน) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แนวโน้มในระยะต่อไป คาดว่าภาคการก่อสร้างจะขยายตัวอีกมากจากโครงการลงทุนต่างๆ ของภาครัฐในโครงการไทยเข้มแข็ง

## การลงทุนภาคเอกชน

การลงทุนภาคเอกชนเริ่มมีสัญญาณการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยมีการขยายพื้นที่โรงงาน ซื้อเครื่องจักรใหม่ ปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักร และสร้างโรงงานใหม่จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 2-3 พันคน ธุรกิจบ้านจัดสรรหลายแห่งในจังหวัดสำคัญทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ มีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหลายรายเริ่มมีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อรองรับงานก่อสร้างในโครงการของรัฐบาล

## การจ้างงาน

ภาวะการจ้างงานของธุรกิจที่สำรวจส่วนใหญ่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และแปรรูปเกษตร ซึ่งต้องการแรงงานเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ทำให้แรงงานมีทางเลือกมากขึ้น ผู้ประกอบการหลายรายมีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปีและจ่ายโบนัสประจำปี ส่วนบางรายที่เพิ่งฟื้นตัวจะรักษาระดับการจ้างงานไว้เท่าเดิม แต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

## สภาพคล่องทางการเงิน

ธุรกิจที่สำรวจร้อยละ 80 ยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ โดยใช้เงินทุนส่วนตัวและกำไรสะสมของกิจการมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่วนหนึ่งมีวงเงินกับธนาคารพาณิชย์เพียงพอแล้ว และยังไม่มีความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบการบางรายที่ต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้น ภาวะสภาพคล่องในขณะนี้จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่ากังวล หากธุรกิจประสบปัญหาสภาพคล่อง ผู้ประกอบการจะแก้ปัญหาโดยการเข้าขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และกู้ยืมจากญาติหรือกรรมการและกู้จากบริษัทในเครือ ตามลำดับ

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ